

5-2004 Tâm Tình Tạ Ơn

Tâm Tình Tạ Ơn Trọng kính Cha Gia Trưởng, Linh Hưởng Gia Đình Phaolô Hải Ngoại.
Kính thưa Quý Vị trong Ban Điều Hành. Kính thưa Quý Vị Ân Nhân. Kính thưa Quý Ông Bà Cố, Quý Cụ, Quý Ông Bà, Cô Bác trong Gia Đình Phaolô Hải Ngoại. Một năm trôi qua thật nhanh, như làn gió thoảng, thời gian không bao giờ quay trở lại, dẫu chỉ một phút giây thôi. Vì vậy, đôi lúc tôi cảm thấy như mình đang vật lộn với thời gian. Một ngày trôi qua là một tiệc nuôi, không biết nên bực trong ngày đó Chúa trao cho tôi, tôi có làm lợi thêm được đồng xu nhỏ nào không, vì tôi ước mơ thật nhiều, nhưng làm chẳng được bao nhiêu. Nhưng may thay, Chúa thương cho tôi được là một thành viên của Gia Đình Phaolô Hải Ngoại, có người Cha Gia Trưởng tận tình, hướng dẫn, đôn đốc. Bên cạnh Ngài, lại còn có toàn thể quý vị thành viên nâng đỡ, tiếp tay, giúp tôi thực hiện được một phần nào mơ ước, là trải dài tình Chúa, tình người đến những ai nghèo đói, phần hồn cũng như phần xác, tận những nơi hang cùng ngõ hẻm nào đó mà chúng ta chưa một lần bước tới. Mỗi khi một món quà của Gia Đình Phaolô Hải Ngoại vừa gửi đi, chưa tới tay người thụ hưởng, thì lòng tôi đã tràn ngập niềm vui. Đó là Ân Huệ của Chúa và toàn thể quý vị trong Gia Đình Phaolô Hải Ngoại đã dành cho tôi. Qua cảm nghiệm đó, tôi luôn tạ ơn Chúa và mang ơn toàn thể quý vị thành viên trong Gia Đình Phaolô Hải Ngoại, nên tôi hằng dâng lời cảm tạ và luôn cầu xin Chúa trả công bội hậu cho toàn thể quý vị. Ngoài những lời cầu nguyện nhỏ bé nhưng chân thành, trong chuyến Hành Hương về miền Đất Thánh của Mẹ như Fatima, Lộ Đức, tôi đã thành tâm dâng hiến toàn thể Gia Đình Phaolô Hải Ngoại chúng ta trong vòng tay yêu thương của Mẹ. Trong những chặng đường hành hương, tôi luôn mang theo tâm tình biết ơn và quý mến Gia Đình Phaolô Hải Ngoại, nên khi Đoàn Hành Hương đến Roma, tôi đã khẩn xin Đức Thánh Cha ban phép lành Tòa Thánh cho Linh Mục Gia Trưởng và toàn thể thành viên trong Gia Đình Phaolô Hải Ngoại đã, đang và sẽ gia nhập hoạt động trong cùng một chí hướng. Khi Đoàn Hành Hương được điểm phúc đến nơi xảy ra phép lạ Thánh Thể, hay nói đúng hơn, Chúa tỏ mình trong phép Thánh Thể, đứng vào tuần lễ Đức Thánh Cha khai mạc Năm Thánh Thể cho toàn thế giới. Đoàn hành hương chúng tôi đã được chiêm ngắm, đụng chạm, tôn kính, thờ lạy Mình Máu Thánh Chúa thực sự đang hiện diện nơi đây. Tôi đã được đọc tài liệu nói về phép Thánh Thể và mang về hầu cống hiến toàn thể quý vị trong Gia Đình Phaolô Hải Ngoại, để chúng ta thêm lòng tin kính, mến yêu Chúa Giêsu trong phép Thánh Thể, dẫu ở đây, hay ở bất cứ nơi nào, cũng là một Chúa Giêsu đang sống giữa chúng ta và hằng yêu thương chúng ta không ngừng. Một lần nữa, xin Cha Gia Trưởng, quý vị ân nhân, quý vị trong Ban Điều Hành, cũng như toàn thể quý vị thành viên kính mến, nhận nơi đây lòng biết ơn sâu xa và luôn mãi của tôi. Và tôi cũng xin thay mặt cho tất cả những người cơ bản, đang ở nơi chân trời góc biển xa xôi nào đó, đã thọ ơn quý vị, để nói lên lời chân thành cảm tạ. Xin Thiên Chúa, qua lời bầu cử của Mẹ Maria, ban cho Cha Gia Trưởng dồi dào sức khỏe, đầy tràn thánh đức, để luôn luôn Gia Trưởng là hình ảnh vị Mục Tử Nhân Lành ở giữa đoàn chiên. Cũng xin kính chúc toàn thể quý vị, một mùa Giáng Sinh đầy tràn thánh sủng và một năm mới Thánh Thiện, An Lành, Hạnh Phúc, Thịnh Đạt, trong vòng tay yêu thương của Hải Nhi Giêsu và Mẹ Maria Từ Mẫu của chúng ta. Rất trân trọng.

Elizabeth Trần Thị Uyển Nguyễn Ban Điều Hành Gia Đình Phaolô Hải Ngoại
http://conduongtinhyeu.org/D_1-2_2-123_3-123_4-609/